

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 85-CT ngày 20-3-1990 về công tác thi đua khen thưởng.

Đề phát huy những thành tựu và tiến bộ đã đạt được trong những năm qua, lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm lịch sử lớn trong năm 1990. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng như sau :

I. VỀ THI ĐUA

Trong năm 1990, các ngành, các cấp phát động phong trào thi đua rộng rãi nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn và thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp đổi mới toàn diện của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy mọi tiềm năng để phát triển sản xuất, đẩy mạnh lưu thông, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế xã hội năm 1990.

Việc tổ chức, động viên thi đua phải nhằm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Quốc hội khóa 8, kỳ họp thứ 6, cụ thể là :

1. Thi đua tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý và chính sách kinh tế — xã hội, ổn định hơn nữa tình hình kinh tế xã hội.
2. Thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; củng cố và phát huy vai

trò chỉ đạo của kinh tế quốc doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế khác phát triển sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật. Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các cơ sở kinh tế, các thành phần kinh tế thi đua thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện đúng đắn các chính sách, pháp luật.

3. Thi đua giải quyết tốt các vấn đề xã hội; chăm lo đời sống của nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người về hưu và các đối tượng chính sách khác; thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; giải quyết những vấn đề cấp bách của các ngành giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật, thông tin, báo chí; chăm lo bảo vệ và giáo dục thiếu niên nhi đồng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy lùi các tệ nạn xã hội; phát hiện và xử lý theo pháp luật những cán bộ tham nhũng, ăn cắp của công, sinh hoạt xa hoa, trù dập và ức hiếp quần chúng.

4. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng quân đội, công an nhân dân vững mạnh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Thực hiện mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước ở các cấp.

Dựa vào các nội dung trên, các ngành, các cấp cụ thể hóa cho thích hợp với điều kiện cụ thể của ngành mình, địa phương mình.

Cần phải đổi mới hình thức và phương pháp thi đua cho phù hợp với tình hình mới;

— Tổ chức đề mọi người tự nguyện và trực tiếp đăng ký, giao ước thi đua với nội dung và mức phấn đấu cụ thể nhằm thực hiện một nhiệm vụ, một công việc hoặc một số nhiệm vụ và công việc cụ thể. Có thể giao ước thi đua giữa cá nhân với cá nhân; giữa các tổ, đội, bộ phận trong cùng một đơn vị, giữa các đơn vị trong cùng một cơ quan, một ngành, một lĩnh vực công tác hoặc cùng một địa phương. Có thể đăng ký giao ước thi đua giữa các cơ quan Nhà nước, các đơn vị quốc doanh, hoặc giữa các tổ chức quốc doanh với các tổ chức tập thể, tư nhân, hoặc giữa các tổ chức tư nhân với nhau.

— Kết hợp các hình thức liên doanh, liên kết kinh tế, ký kết hợp đồng, giao nhận khoán sản phẩm và các hình thức đấu thầu với hình thức đăng ký, giao ước thi đua trên tinh thần tự nguyện phấn đấu thực hiện đầy đủ các cam kết với chất lượng tốt, thời gian ngắn, hiệu quả cao; thực hiện đúng pháp luật, chính sách của Nhà nước.

II. VỀ KHEN THƯỞNG

Các ngành, các cấp căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và nội dung cụ thể của các giao ước thi đua để so sánh, đánh giá, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có tinh thần sáng tạo, đã đạt hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để xét khen thưởng thường xuyên và kịp thời. Không tổ chức khen thưởng tập trung thành từng đợt.

— Chú trọng trước hết khen thưởng các đơn vị cơ sở, các cá nhân, tập thể lao động.

cân nhắc kỹ lưỡng việc khen thưởng các cơ quan quản lý cấp trên cơ sở. Kết hợp động viên tinh thần với thưởng vật chất một cách hợp lý.

— Hình thức và mức độ khen thưởng phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả thực tế đã đạt được. Không lấy mức độ được khen thưởng lần trước làm căn cứ để xét khen thưởng kết quả đợt thi đua mới.

— Làm tốt việc khen thưởng người nước ngoài có công đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nước ta.

— Tiếp tục hoàn thành việc xét khen thưởng tổng kết chống Pháp, chống Mỹ; riêng việc khen thưởng về thành tích chống Pháp và gia đình có công trước cách mạng tháng 8 năm 1945 phải kết thúc trong năm 1990.

— Tăng cường trách nhiệm và quyền hạn xét duyệt khen thưởng cho các Bộ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm bớt các thủ tục về xét duyệt để việc khen thưởng được kịp thời, chính xác, thực sự có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua.

Viện Thi đua—khen thưởng Nhà nước trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy chế về khen thưởng cho phù hợp với tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

— Trong năm 1990 tổ chức các đợt thi đua ngắn:

Từ đầu năm đến ngày 19-5: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng, ngày sinh V.I. Lê-nin (22-4), ngày

hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (30-4) và 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1990).

Từ ngày 19-5 đến ngày 2-9: thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc khánh (2-9).

Từ ngày 2-9 đến hết năm: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1990.

— Ủy ban Nhân dân các cấp và lãnh đạo các Bộ, Ủy ban Nhà nước, Tổng cục có trách nhiệm chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng ở địa phương mình ngành mình, trực tiếp chỉ đạo phát động thi đua, đôn đốc kiểm tra đăng ký, giao ước thi đua, qua phong trào thi đua mà phát huy những nhân tố tích cực, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, thúc đẩy mỗi người, mỗi đơn vị, mỗi ngành thi đua lao

động sản xuất, công tác và học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.

Các cơ quan Nhà nước ở các cấp phải phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tổ chức chỉ đạo công tác thi đua.

— Kiện toàn tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng ở các Bộ, Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Ủy ban Nhân dân các địa phương.

Viện Thi đua — khen thưởng có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
NGUYỄN KHÁNH